



ที่ กบ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๓๑

ศาลากลางจังหวัดกระบี่

๙/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๔๐๓๗

ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจ
พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการ
ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. โดยได้กำหนดวันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้จัดให้มีช่องทางอื่นสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียม
นอกจากการรับชำระ ณ สถานที่ทำการของผู้อนุญาตภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้
ใช้บังคับ เพื่อให้ระยะเวลาเตรียมความพร้อมแก่หน่วยงานผู้อนุญาตในการรับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตจากประชาชนผู้รับใบอนุญาต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเรื่องใหม่ของระบบราชการไทย
ดังนั้น ก่อนที่ร่างพระราชกฤษฎีกานี้จะมีผลใช้บังคับ สมควรที่สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ร่วมกันสร้างความรู้ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานผู้อนุญาต และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่
รวมทั้งกลไกตามร่างพระราชกฤษฎีกา เพื่อให้การใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ หน่วยงานผู้อนุญาตจะได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ
และรอบระยะเวลาการตรวจสอบกิจการตามที่ได้อนุญาตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเฉพาะนั้นๆ
รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาพร้อมนี้

ดังนั้น เพื่อให้การใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

/ ๒. สืบราชข้อมูล...

๒. สํารวจข้อมูลการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีที่จะกำหนดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา
การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
พ.ศ. ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และรายงานผ่านช่องทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ dla๐๘๑๐_๗@dla.go.th อีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ นโคมตพริง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
โทร./โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๙๑๐

สำนักงานปลัดกระทรวง
 เลขที่ ๑๐๖
 วันที่ ๔ มิ.ค. ๒๕๖๔
 กอ...



ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๕๐๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
 แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
 เลขที่ ๐๐๐๐๙๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

วันที่ ๑๕ มิ.ค. ๒๕๖๔

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา
 การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
 แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด
๒. ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
 ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ที่ตรวจพิจารณาแล้ว จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา
 การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
 แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า
 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระ
 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. โดยได้กำหนด
 วันใช้บังคับพระราชกฤษฎีกานี้ เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกำหนดให้
 จัดให้มีช่องทางอื่นสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมนอกจากการรับชำระ ณ สถานที่ทำการของผู้อนุญาต
 ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เพื่อให้ระยะเวลาเตรียมความพร้อม
 แก่หน่วยงานผู้อนุญาตในการรับชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
 จากประชาชนผู้รับใบอนุญาต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า
 โดยที่การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
 ตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเรื่องใหม่ของระบบราชการไทย ดังนั้น ก่อนที่ร่างพระราชกฤษฎีกานี้
 จะมีผลใช้บังคับ สมควรที่สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริม
 การปกครองท้องถิ่น) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกันสร้างความรู้ให้แก่
 ส่วนราชการ หน่วยงานผู้อนุญาต และประชาชน เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งกลไกตามร่างพระราช
 กฤษฎีกา เพื่อให้การใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์
 ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนั้น
 หน่วยงานผู้อนุญาตจะได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขปรับปรุงกระบวนการและรอบระยะเวลา
 การตรวจสอบกิจการตามที่ได้อนุญาตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายเฉพาะนั้น ๆ

/กรมส่งเสริม...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้บังคับพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

๒. สืบรวจข้อมูลการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีที่จะกำหนดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ และรายงานผ่านช่องทางไปรษณีย์ อีเล็กทรอนิกส์ dla0810_7@dla.go.th อีกทางหนึ่ง รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://bit.ly/38m5VbU>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ โทรสาร ๐๒ ๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน นางสาวชนนeshว์ แก้วพุดม มือถือ ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๔๕

เรื่องเสร็จที่ ๑๖๓๑/๒๕๖๓

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้ความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาดำเนินการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมิได้มีมติทั้งท้วง ให้นำร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป ต่อมา สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๒๒/๓๗๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดรายชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามบัญชีแนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. และให้มีการเร่งรัดเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวโดยด่วนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นั้น สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณารายชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีหนังสือยืนยันการพิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือดังกล่าวสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตัดประเภทใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ ออก และได้เสนอประเภทใบอนุญาตตามรายชื่อพระราชบัญญัติดังต่อไปนี้ เป็นการเพิ่มเติม ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๓๘ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘

ในการพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้พิจารณา โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงาน ก.พ.ร.) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) ผู้แทนกระทรวงพลังงาน (กรมธุรกิจพลังงาน) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้า

ต่างประเทศ) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นสมควรจัดทำบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา ดังต่อไปนี้

๑. หลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

ร่างพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ กำหนดคบทนิยามคำว่า “ใบอนุญาต” “ผู้รับใบอนุญาต” และ “ผู้รับชำระค่าธรรมเนียม” เพื่อรองรับการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกานี้ (ร่างมาตรา ๓)

๑.๒ กำหนดให้มีช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยกำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใด ดังนี้

(๑) จุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม

(๒) ธนาคาร

(๓) ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

(๔) ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคำขออนุญาต

โดยให้ผู้อนุญาตจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตช่องทางหนึ่งช่องทางใดอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง และต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป (ร่างมาตรา ๔)

๑.๓ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ได้ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุลง เมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว (ร่างมาตรา ๕)

๑.๔ กำหนดให้มีการออกใบสำคัญรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวแล้ว (ร่างมาตรา ๖)

๑.๕ กำหนดให้เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแล้วให้ผู้อนุญาตดำเนินการออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตและจัดส่งหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจส่งโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับใบอนุญาตก็ได้ (ร่างมาตรา ๗)

๑.๖ กำหนดบทเฉพาะกาลเพื่อเร่งรัดให้ผู้อนุญาตตามพระราชบัญญัติในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ดำเนินการจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๘)

๑.๗ กำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ (ร่างมาตรา ๙)

๒. ข้อสังเกตและความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เห็นชอบกับหลักการแห่งร่างพระราชกฤษฎีกานี้

๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ในร่างพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าวจะมีการกำหนดประเภทใบอนุญาตที่ต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย และใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สามารถดำเนินการใน ๒ กระบวนงานดังกล่าวได้ และมีข้อสังเกตว่า พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม มี ๖ หน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับดูแลตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงต้องระบุขอบข่ายการดำเนินการให้ชัดเจนว่าพระราชกฤษฎีกา ฉบับดังกล่าวใช้บังคับกับหน่วยงานใด

๒.๓ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามคำชี้แจงของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ว่า สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถออกแบบระบบการชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตโดยกำหนดเงื่อนไขในระบบให้ชัดเจนว่า หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต้องมายื่นคำขอภายในวันที่สำนักงานกำหนด อย่างไรก็ตาม หากผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดได้ก็ยังสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามช่องทางปกติของสำนักงานได้เช่นเดียวกันนั้น สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ทบทวนและเสนอรายชื่อประเภทใบอนุญาตที่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตได้ตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว

๓. ผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวแล้ว สรุปผลการพิจารณาในสาระสำคัญได้ ดังนี้

๓.๑ บันทึกหลักการและเหตุผล

แก้ไขหลักการโดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแก้ไขเหตุผลเพื่อให้ครอบคลุมการกำหนดชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต รวมทั้งกำหนดช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นบทอาศัยอำนาจในการตราพระราชกฤษฎีกานี้

๓.๒ วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)

แก้ไขวันใช้บังคับกฎหมาย จากเดิมที่กำหนด "... ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" เป็น "... ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป" ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเตรียมการเพื่อรองรับการบังคับใช้ร่างพระราชกฤษฎีกานี้ ประกอบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมาย เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทมีศักยภาพในการดำเนินการที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงควรมีระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

๓.๓ บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓ เดิม)

ได้ตัดบทนิยามออกทั้งหมด เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดไว้

๓.๔ หลักการทั่วไป (ร่างมาตรา ๓ ใหม่)

ได้เพิ่มร่างมาตรา ๓ ใหม่ โดยกำหนดเป็นหลักการทั่วไปให้การต่ออายุใบอนุญาตตามชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายฯ สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๕ ช่องทางเพื่อรองรับการชำระค่าธรรมเนียม (ร่างมาตรา ๔)

(๑) แก้ไขโดยเพิ่มเติมให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ ณ สถานที่ทำการของผู้อนุญาต นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มทางเลือกให้ผู้อนุญาตสามารถกำหนดช่องทางอื่นที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้เดิม ได้แก่ จุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม ธนาคาร ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคำขออนุญาต และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ในวรรคสอง ได้เพิ่มถ้อยคำว่า "... รวมทั้งกำหนดรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียม" เนื่องจากกฎหมายเฉพาะแต่ละฉบับจะกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขของการต่ออายุใบอนุญาตไว้แตกต่างกัน ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามที่กฎหมายเฉพาะนั้น ๆ บัญญัติไว้ด้วย ส่วนจะต้องดำเนินการอย่างไร หน่วยงานควรกำหนดรายละเอียดวิธีการดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย

๓.๖ การชำระค่าธรรมเนียม (ร่างมาตรา ๕)

(๑) แก้ไขถ้อยคำในวรรคหนึ่ง ให้สอดคล้องกับมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) เพิ่มวรรคสองและวรรคสาม โดยเพิ่มถ้อยคำว่า "ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับชำระค่าธรรมเนียม" เพื่อให้หน่วยงานเกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำระค่าธรรมเนียม โดยผู้อนุญาตสามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นรับชำระค่าธรรมเนียมแทนได้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และในกรณีที่ไม่สามารถออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตได้ ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับชำระค่าธรรมเนียมออกใบสำคัญรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าใบสำคัญรับเงินดังกล่าวเป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะได้รับหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้ผู้อนุญาตอาจส่งหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตโดยนำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ด้วยก็ได้

๓.๗ ใบสำคัญรับเงิน (ร่างมาตรา ๖ เดิม) และการออกหลักฐานการต่ออายุ ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๗ เดิม)

แก้ไขโดยนำไปรวมกับร่างมาตรา ๕ ใหม่ เนื่องจากเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการชำระค่าธรรมเนียม

๓.๘ บทเฉพาะกาลเพื่อกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการจัดทำช่องทางเพื่อรองรับ การชำระค่าธรรมเนียม (ร่างมาตรา ๖)

(๑) แก้ไขวรรคหนึ่ง โดยกำหนดให้ผู้อนุญาตดำเนินการจัดให้มีช่องทางสำหรับ รองรับการชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่ วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

(๒) เพิ่มวรรคสอง เพื่อรองรับกรณีที่หน่วยงานไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง โดยกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวต้องแจ้งเหตุผลพร้อม ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้คณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการนำเรื่องรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๓.๙ บทเฉพาะกาลรองรับคำขอต่ออายุใบอนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๗)

เพิ่มบทเฉพาะกาล เพื่อรองรับกรณีคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามชื่อพระราชบัญญัติ และประเภทของใบอนุญาตที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นไว้ก่อน วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ให้ผู้รับใบอนุญาต อาจดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้ และให้นำวิธีการชำระค่าธรรมเนียมตามร่างมาตรา ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระประชาชน

๓.๑๐ บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา

(๑) เพิ่มชื่อ พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ และใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกา ตามที่กรมธุรกิจ พลังงานเสนอ เนื่องจากกรมธุรกิจพลังงานมีความพร้อมในการดำเนินการเพื่อรองรับให้ผู้รับใบอนุญาต สามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้สำหรับกรณี ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

(๒) ในส่วนพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกระทรวง สาธารณสุขมีข้อสังเกตว่า ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ มีหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ หน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับดูแล ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- ๑) กรมวิชาการเกษตร
- ๒) กรมประมง
- ๓) กรมปศุสัตว์
- ๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ๕) กรมธุรกิจพลังงาน
- ๖) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

จึงควรระบุขอบข่ายการดำเนินการของหน่วยงานตามร่างพระราช กฤษฎีกานี้ให้ชัดเจนว่าใช้บังคับกับหน่วยงานใด

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาในประเด็นนี้แล้ว โดยกรมวิชาการเกษตรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่า ใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทั้งสองหน่วยงานเป็นเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือ ภาคการเกษตรบางชนิดเมื่อนำมาใช้ในงานแล้วจะมีลักษณะเป็นของเสียที่เป็นอันตราย ประกอบกับ สารในวัตถุอันตรายดังกล่าวต้องมีการจำกัดปริมาณการใช้หรือมีการติดตามการใช้อย่างเข้มงวด หากกำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยทันที โดยมีได้ มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องและรอบคอบก็อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณชนได้ ดังนั้น จึงเห็นควรกำหนดเป็นหมายเหตุโดยระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะหน่วยงานที่มีความพร้อมและสามารถควบคุมดูแลในเรื่องดังกล่าวได้ ได้แก่ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

(๓) แก้อัปเดตประเภทของใบอนุญาตต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในกฎหมายแม่บทและกฎหมายลำดับรอง

๔. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต โดยมีช่องทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการชำระค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นจุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม ธนาคาร ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคำขออนุญาต รวมทั้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อันจะเป็นการลดภาระ ของประชาชนทั้งในส่วนของระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการ เพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ

ตัวอย่าง หากประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปขอรับใบอนุญาต อย่างน้อยรายการละ ๕๐๐ บาท การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอ ต่ออายุใบอนุญาตโดยช่องทางตามพระราชกฤษฎีกานี้ เช่น การใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลย จะประหยัดเงินประชาชนได้ ๕๐๐ บาท/รายการ และหากมีผู้ชำระ ค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกานี้ ๓๐,๐๐๐ ราย ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนได้ อย่างน้อย ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๕๐๐ x ๓๐,๐๐๐ บาท) (ตัวเลขประมาณการ)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ธันวาคม ๒๕๖๓

ร่าง
พระราชกฤษฎีกา
การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต
พ.ศ.

.....
ให้ไว้ ณ วันที่ พ.ศ.
เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลศรีนครินทรวิโรฒมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต
ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ การต่ออายุใบอนุญาตตามรายชื่อพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาต
ที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับใบอนุญาตอาจชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้

มาตรา ๔ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ณ สถานที่ทำการของผู้อนุญาต หรือผ่านช่องทางหนึ่งช่องทางใดดังต่อไปนี้

- (๑) จุดบริการรับชำระค่าธรรมเนียม
- (๒) ธนาคาร
- (๓) ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับคำขออนุญาต
- (๔) ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- (๕) ช่องทางอื่นใดที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ให้ผู้อนุญาตจัดให้มีช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียมตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง รวมทั้งกำหนดรายละเอียดวิธีการชำระค่าธรรมเนียม และประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

มาตรา ๕ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๔ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุลง ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะเรื่องกำหนดเงื่อนไขการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตไว้เป็นประการใด ให้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นด้วย และเมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการต่ออายุใบอนุญาตตามกฎหมายนั้น ๆ แล้ว

ในกรณีที่ไม่สามารถออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับชำระค่าธรรมเนียมออกหลักฐานการรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าหลักฐานการรับเงินดังกล่าวเป็นหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตจนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะได้รับหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

ผู้อนุญาตอาจส่งหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา นี้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้

มาตรา ๖ ให้ผู้อนุญาตจัดให้มีช่องทางสำหรับรองรับการชำระค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ให้แล้วเสร็จภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งเหตุผลพร้อมระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

มาตรา ๗ คำขอต่ออายุใบอนุญาตตามรายชื่อพระราชบัญญัติและประเภท ของใบอนุญาตที่กำหนดในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ซึ่งผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้อนุญาต ผู้รับใบอนุญาตอาจดำเนินการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ได้ และให้นำความในมาตรา ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

.....
นายกรัฐมนตรี

**บัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียม
การต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.**

รายชื่อพระราชบัญญัติ	ประเภทของใบอนุญาต
๑. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า ขาออก พ.ศ. ๒๕๐๓	๑.๑ ใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน
	๑.๒ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
	๑.๓ ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
๒. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘	๒.๑ ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
๓. พระราชบัญญัติสุสาน และฌาปนสถาน พ.ศ. ๒๕๒๘	๓.๑ ใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน
	๓.๒ ใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน
๔. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓	๔.๑ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
	๔.๒ ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
	๔.๓ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
	๔.๔ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน
๕. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕	๕.๑ ใบอนุญาตดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในลักษณะที่เป็นการค้า
	๕.๒ ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
	๕.๓ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมีใช่เป็นการขายของในตลาด
	๕.๔ ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๖. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ หมายเหตุ :- เฉพาะกรณีที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา	๖.๑ ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
	๖.๒ ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
	๖.๓ ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย
	๖.๔ ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย
	๖.๕ ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
๗. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑	๗.๑ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
	๗.๒ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
	๗.๓ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
	๗.๔ ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

รายชื่อพระราชบัญญัติ	ประเภทของใบอนุญาต
๘. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒	๘.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
๙. พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑	๙.๑ ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
	๙.๒ ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
	๙.๓ ใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
๑๐. พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘	๑๐.๑ ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง
	๑๐.๒ ใบรับจดแจ้งการนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง
	๑๐.๓ ใบรับจดแจ้งการรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
๑๑. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙	๑๑.๑ ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แบบรายงานการดำเนินการเป็นผู้อนุญาตตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
 แทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.

จังหวัด

ลำดับที่	รายชื่อพระราชบัญญัติ	ประเภทของใบอนุญาต	มีการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1	พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503	1.1 ใบทะเบียนเป็นผู้ทำการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน			
		1.2 ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า			
		1.3 ใบอนุญาตให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า			
		2.1 ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม			
2	พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518	3.1 ใบอนุญาตจัดตั้งสุสาน และ ฌาปนสถาน			
		3.2 ใบอนุญาตดำเนินการสุสาน และ ฌาปนสถาน			
3	พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528	4.1 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักระหว่างป่วยไว้ค้างคืน			
		4.2 ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักระหว่างป่วยไว้ค้างคืน			
		4.3 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักระหว่างป่วยไว้ค้างคืน			
		4.4 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักระหว่างป่วยไว้ค้างคืน			
4	พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533				

ลำดับที่	รายชื่อพระราชบัญญัติ	ประเภทของใบอนุญาต	มีการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	5.1 ใบอนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า			
		5.2 ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด			
		5.3 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกินสองร้อยตารางเมตร และมีใช่เป็นการขายของในตลาด			
		5.4 ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ			
6	พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 หมายเหตุ เฉพาะกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประมง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	6.1 ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย			
		6.2 ใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย			
		6.3 ใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตราย			
		6.4 ใบอนุญาตส่งออกวัตถุอันตราย			
		6.5 ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย			
7	พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541	7.1 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน			
		7.2 ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน			
		7.3 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่ไม่มีที่พักระหว่างป่วยไว้ค้างคืน			

ลำดับที่	รายชื่อพระราชบัญญัติ	ประเภทของใบอนุญาต	มีการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		7.4 ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืน			
8	พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542	8.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3			
9	พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551	9.1 ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ			
		9.2 ใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ			
		9.3 ใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ			
10	พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558	10.1 ใบรับจดทะเบียนการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง			
		10.2 ใบรับจดทะเบียนนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอาง			
		10.3 ใบรับจดทะเบียนรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง			
11	พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559	11.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ			

หมายเหตุ - มีการดำเนินการ ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ -

- ไม่มีการดำเนินการ ให้ทำเครื่องหมาย X หรือ -

- ผู้รับผิดชอบ ให้ใส่ชื่อ-สกุล พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

- ผู้รายงานคือผู้รับผิดชอบตามรายชื่อพระราชบัญญัติ (คนใดคนหนึ่ง)

ผู้รายงาน _____

(_____)

ตำแหน่ง _____